



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๑๐
ที่ ขน ๐๐๓๓.๐๐๑/พิเศษ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับหรือให้สินบน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น การประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ MOIT ๑๒ หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ นั้น

โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการผลักดันนโยบายไปสู่ การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเป็นมาตรการเพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นมาตรการสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง กับ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทรหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะ อื่นใด

๓. บุคลากรของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะ ทำให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือ ประวิงการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. เมื่อผู้ใดพบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงาน ผู้บังคับบัญชาหรือ ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลชยันนา ทนเรนทรทันที เพราะถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามประกาศและอนุญาตให้ดำเนินการเผยแพร่ฯ ต่อไป


(นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวิธนากุล)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นางอังคณา อูปพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร